

## บาท/ดอลลาร์แข็งค่าเล็กน้อย หลังตัวเลขจ้างงานสหรัฐกดดันดอลลาร์

\*บาท/ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ก่อน ขณะที่ตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐที่ออกมาไม่ดีนัก เป็นแรงกดดันต่อดอลลาร์

\*ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทในช่วงนี้จะอยู่ในลักษณะแกว่งตัวในกรอบ เนื่องจากยังไม่มีปัจจัยที่จะผลักดันทิศทางที่ชัดเจน โดยคาดการณ์การเคลื่อนไหวในวันนี้อยู่ที่ 35.00-35.20

\*ดอลลาร์สหรัฐขยับขึ้นเล็กน้อยในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย หลังจากแกว่งตัวผันผวนในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้ว ด้านดอลลาร์ออสเตรเลียแทบไม่ได้รับแรงกดดันจากตัวเลขการค้าจีนที่น่าผิดหวัง

\*ดอลลาร์สหรัฐร่วงลงในช่วงเช้าวานศุกร์ หลังจากกระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานว่า การจ้างงานนอกภาคเกษตรในสหรัฐเพิ่มขึ้นเพียง 160,000 ตำแหน่ง ในเดือน เม.ย. ซึ่งถือเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือน

\*แต่ดอลลาร์สหรัฐดีดขึ้นในเวลาต่อมา หลังจากนักลงทุนมุ่งความสนใจไปยังตัวเลขรายได้ต่อหัวใหม่ที่พุ่งขึ้น 2.5% ต่อปีในเดือนเม.ย. หลังจากปรับขึ้น 2.3% ต่อปี ในเดือนมี.ค.

\*ดอลลาร์สหรัฐได้รับแรงหนุนเพิ่มเติม หลังจากนายวิลเลียม ดัตลีย์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) สาขานิวยอร์ก กล่าวว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสองครั้งในปีนี้ ยังคงเป็น "การคาดการณ์ที่สมเหตุสมผล"

\*เงินรายงานตัวเลขการค้าที่น่าผิดหวังในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยทั้งยอดส่งออกและยอดนำเข้าของจีน ต่างดิ่งลงอย่างรุนแรงเกินคาดในเดือนเม.ย. ซึ่งตอกย้ำให้เห็นว่า อุปสงค์อยู่ในระดับอ่อนแอทั้งในจีนและในต่างประเทศ

\*ยอดส่งออกของจีนร่วงลง 1.8% ในเดือนเม.ย. โดยเทียบกับตัวเลขคาดการณ์ที่ -0.1% ทางด้านยอดนำเข้าของจีนร่วงลง 10.9% ต่อปี ในเดือนเม.ย. เทียบกับตัวเลขคาดการณ์ที่ -5.0%

\*เมื่อวันพุธ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1.37 พันล้านบาท ขณะที่ซื้อสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ รวม 1.15 หมื่นล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกิน 1 ปีขึ้นไป ซื้อสุทธิ 3.51 พันล้านบาท

\*09.10 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 35.111/137 จาก 35.146 เมื่อวันพุธ

\*บาท/ยูโร อยู่ที่ 39.987/40.087 จาก 40.335 เมื่อวันพุธ

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 107.30/35 จาก 107.10 เมื่อวันศุกร์

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1395/99 จาก 1.1402 เมื่อวันศุกร์

"ปัจจัยทั้ง internal external ช่วงนี้ยังดูมั่วๆ อยู่ บาทคงแกว่งเป็น range เป็นหลัก  
พวก exporter ที่เข้ามาทำ(ขายดอลลาร์) จากการ panic ที่บาทลงไป(แข็งค่า)ก่อนหน้านี้  
ก็น่าจะหมดรอบแล้ว แต่ก็ได้ออกลูกค้า importer exporter ไปว่าตลาดช่วงนี้ค่อนข้างผันผวน  
ต้องระมัดระวัง" ดีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า  
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับ  
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย  
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้